



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>ของขวัญปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวในการประชุมมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด สธ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ว่าก่อนสิ้นปี 2562 ปลัด สธ. จะมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ให้แก่รพ.สต.ทุกแห่ง ยกเว้น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมอบไปแล้ว 7 เครื่อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p><b>นโยบายผู้บริหาร สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวในการมอบนโยบายปีงบประมาณ 2563 แก่ผู้บริหารระดับสูง ว่า นโยบายของ สธ.คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจจะแข็งแรงตามไปด้วย จึงต้องทำให้ระบบสาธารณสุขมีความแข็งแกร่ง และขอชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่ไทยถูกจัดให้อยู่อันดับ 6 ของประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก ทั้งนี้ ได้บอกให้ปลัด สธ. ทำ Minimum Standard ของรพ.ให้ได้ ขณะนี้มีเรื่องการรับยาที่ร้านยาซึ่งจะเริ่ม 1 ต.ค.นี้ จะไปตรวจเยี่ยมการเริ่มต้นนโยบายครั้งแรกที่รพ.พระนั่งเกล้า</p> <p>ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ.ยุคนี้ขับเคลื่อนด้วยความสามัคคี ไม่มีพรรคการเมือง ต้องขับเคลื่อนต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดีคนไทย</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ปี 2563 กำหนดนโยบายเร่งรัด 10 เรื่อง คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 2.การควบคุมป้องกันโรค 3.การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ 4.พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 5.การลดแออัด ลดรอคอยในรพ. 6.การจัดการโรคหลอดเลือดสมองและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 7.กัญชาทางการแพทย์ 8.นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ 9.การพัฒนาองค์กรคุณภาพและความสุข และ 10.พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อน ขึ้นแท่น ข่าวสด	<p><b>เทศกาลกินเจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมมรณงค์กิจกรรม "กินเจสุขภาพดี" ที่ ถ.เยาวราช ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกอาหารเจถูกหลักโภชนาการ ไม่เพิ่มน้ำหนัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าว "อิมมูญ อิมใจ กินเจปลอดภัย" 28 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562 ว่า ช่วงเทศกาลกินเจถือเป็นการรักษาสุขภาพ เพราะอาหารเจเป็นพืชผักย่อยง่าย ทำให้ระบบย่อยอาหารได้หยุดพักจากการทำงานหนักมาตลอดปี ช่วยระบบขับถ่ายและการย่อยอาหารทำงานได้ดี และช่วยลดคอเลสเตอรอล ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ สธ.จึงให้กรมที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการกินเจอย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคที่อาจเกิดขึ้นและพบได้บ่อยคือ อาหารเป็นพิษ จากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ หรือปรุงอาหารไว้นาน ไม่ได้แช่เย็น และไม่ได้อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน เมื่อมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน ให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป ควรเลือกร้านอาหารหรือแผงลอยมีป้ายสัญลักษณ์ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ผู้สัมผัสอาหารมีสุขนิสัยที่ดี นอกจากนี้ ควรเสริมโปรตีนด้วยอาหารที่มีถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เน้นข้าวกล้อง มีผักเป็นส่วนประกอบ เลี่ยงอาหารผัดน้ำมันเยิ้ม อาหารทอด</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ ตรวจเฝ้าระวังการผลิตและคุณภาพของ</p>

	<p>ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารเจบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ที่ขออนุญาตกับอย.เป็นประจำทุกปี พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐาน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น ติดตามตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้าและสถานที่จำหน่ายเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำ รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายแล้ว</p> <p>นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อาหารที่นิยมบริโภคในเทศกาลกินเจบางครั้งอาจพบการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ได้ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับอย.เผ่าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ที่นิยม ได้แก่ กะหล่ำปลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักบุ้ง คื่นช่าย แครอท มะระ พริกเขียว หัวไชเท้า และผักโขม</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจ แนะนำให้รับประทานพืชสมุนไพร 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 พืชสมุนไพรที่กินง่าย ช่วยให้ย่อยท้อง ได้แก่ กล้วยน้ำว้าสุก กล้วยพืช มันเทศ ข้าวโพดหวาน กลุ่มที่ 2 พืชสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้แก่ ขิง พริกไทย กลุ่มที่ 3 พืชสมุนไพรที่ช่วยป้องกันความดัน เบาหวานขึ้น เช่น น้ำกระเจียว น้ำดอกคำฝอย น้ำตะไคร้ น้ำตรีผลา</p>
<p>เว็บไซต์ nationtv</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p><b>หมอกควันภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ล่าสุดต้องเฝ้าระวังที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สตูล จ.ยะลา กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ และกลุ่มเด็ก ควรเปลี่ยนให้เด็กทำกิจกรรมในบ้านแทน หากเลี่ยงไม่ได้ควรให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ สามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือแอปพลิเคชัน air4thai หรือจากเฟซบุ๊กเพจ“คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ของ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว หลังมีข่าวพ้อค้าและประชาชนในตลาดนัดเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวนอกเทศบาล บ่นว่าไม่มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ต้องมารับที่เทศบาลเมืองปัตตานี นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สสจ.ปัตตานี แจ้งว่าได้จัดส่งหน้ากากอนามัยให้รพ. 12 แห่ง และ สสอ. 12 อำเภอ กระจายให้ถึงมือประชาชน 29,200 ชิ้น เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มโรค</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม กล่าวถึงการประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า รว.เกษตรฯ ควรกล้าตัดสินใจ ไม่ควรมีเงื่อนไขว่าจะต้องดำเนินการตามมติ กก.วัตถุอันตราย  อย่างไรก็ตาม กรรมการฯ ได้เชิญรัฐมนตรี 4 กระทรวง คือ เกษตรฯ สาธารณสุข พาณิชย และอุตสาหกรรม มาให้ข้อมูลในวันที่ 2 ต.ค.นี้</p>
<p>เว็บไซต์ nationtv</p>	<p><b>ภาชน้ำหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า มาตรการสำคัญในการแก้ปัญหาการบริโภคหวานของประเทศไทย คือการเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลในปริมาณสูง ซึ่งวันที่ 1 ต.ค. 2562 จะมีการปรับภาษีความหวานเพิ่มขึ้นอีกรอบ ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เร่งสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และจัดกิจกรรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการประชุม/สัมมนาเพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพและโภชนาการที่สมดุล ช่วยให้ประชาชนบริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมส่งเสริมการบริโภคเมนูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เติมน้ำดื่มผักผลไม้ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคอ่านฉลากโภชนาการ เลือกซื้ออาหารที่ได้สัญลักษณ์ Healthier Choice Logo</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ร้องเรียนการแต่งตั้งผอ.ใน -สบส.</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กว่า 100 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงปลัด สธ. ผ่าน นพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองปลัด สธ. ขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนการแต่งตั้ง นายถาวร ขาวแสง ผอ.สำนักงานบริการสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม่ เป็นผอ.กองแบบแผน ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยระบุว่า ควรเป็นผู้ที่มาจากกองแบบแผน มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และได้รับการยอมรับจากคนภายในหน่วยงาน จึงขอความเป็นธรรมให้แก่ นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ซึ่งรักษาราชการแทนผอ.กองแบบแผน มาเกือบ 1 ปี และเป็น 1 ใน 3 รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>นพ.ไพศาล กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ซึ่งนายถาวร ขาวแสง ได้ผ่านคัดเลือกและยืนยันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.พ. กำหนด โดยกรมฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อดังกล่าว หากขอให้ทบทวนจะกลับไปดู</p>

	ขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งว่าครบถ้วนและเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่ แต่นายถาวรจะเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ จะมอบหมายให้ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในเชิงบริหารต่อไป
มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ tntnailand	<b>เรียกคืนยาโรคระเพาะ</b> -เสนอข่าว นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามธิบดี กล่าวถึงกรณีออกหนังสือแจ้งระงับการจำหน่ายยา Xanidine 150 mg โดยให้แพทย์พิจารณาใช้ยาตัวอื่นแทน ว่าเป็นการสื่อสารภายในเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ โดยยาดังกล่าวเป็นยารักษาโรคระเพาะอาหาร กรณีนี้ น่าจะเกิดจากการผลิตที่บางล็อตอาจมีปัญหา มีสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์หากใช้ในระยะเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้บ้างในกระบวนการผลิต ส่วนผู้ที่รับยาไปแล้วไม่ได้เรียกคืน แต่ระงับการจ่ายยาต่อ และอาจต้องรอล็อตใหม่มาแทน หากไม่มีปัญหาก็สามารถใช้ต่อได้
มติชน เว็บไซต์มติชน	<b>รางวัลเลิศรัฐ</b> -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ประเภท "นวัตกรรมบริการระดับดีเด่น" จากผลงาน "RepeMos: สมุนไพร-ไออาร์ นวัตกรรมป้องกันยุงมุงพิทักษ์สุขภาพประชาชน" ที่สามารถป้องกันยุงทุกชนิด รื่น และทาก ได้ 5-7 ชั่วโมง และสามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบได้อย่างปลอดภัย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนผลิตในเชิงพาณิชย์
เดลินิวส์	<b>ไทย-ลาวประชุมวิชาการ</b> -เสนอข่าว นพ.จิณณพิภกร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม-ท่าแขก แขวงคำม่วน" ผู้แทนประเทศไทยนำโดย นพ.दनัย อีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ส่วนคณะสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Mr.Panom Phongmany (MD.MPH) Department of Hygiene and Healthy Promotion
เดลินิวส์	<b>ปัญหายาเสพติด</b> -เสนอข่าว นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า สบยช. มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดทุกชนิด การบำบัดรักษาแบ่งเป็น แบบผู้ป่วยนอก ให้การรักษาในรูปแบบกาย จิต สังคม บำบัดแบบไปกลับ ใช้กระบวนการรักษาทางกาย การปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และแบบผู้ป่วยใน เน้นกระบวนการบำบัดให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง มีครอบครัวเป็นหลักสำคัญ ใช้เวลาในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างน้อย 3-4 เดือน และติดตามดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบำบัดประมาณ 1 ปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ โดยตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562 มีผู้ป่วยทั้งหมด 3,803 คน เป็นชาย 3,256 คน และหญิง 547 คน กลุ่มผู้ป่วยมากที่สุดอายุระหว่าง 20-24 ปี ยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือ ยาบ้า สุรา และยาไอซ์ นอกจากนี้ พบว่าปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 12-17 ปี
เว็บไซต์ phitsanulokhotnews	<b>นวัตกรรมแพมเพิสร์กัโลก</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่รพ.สต.ปากโทก จ.พิษณุโลก และอบต.ปากโทก พัฒนากางเกงผ้าอ้อมขับปัสสาวะและอุจจาระสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสช.และอบต.ปากโทก สามารถใส่ได้หลายครั้ง ชักทำความสะอาดง่าย ใช้นานกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch